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คำานำา

มหาวทิยาลยัมหดิลได้รับเกยีรตเิปน็อยา่งสงูจากศาสตราจารย์
พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นองค์ปาฐก 
ของปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ 
ครั้งที่ 12 เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมไทย : ไม่มีวันหยุดยั้ง”

ในการนี้จึงได้รวมถ้อยคำาจัดทำาเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อเป็น 
ทีร่ะลกึในงานแสดงปาฐกถาเกยีรตยิศศาสตราจารย ์นายแพทย์ชัชวาล 
โอสถานนท์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะได้รับทราบถึง 
การเปลี่ยนแปลง ปรับตัว ความก้าวหน้าและภาพในอนาคตของการ
อดุมศกึษาของไทย ซึง่ศาสตราจารยพ์เิศษ ดร.เอนก เหลา่ธรรมทศัน ์
ได้กล่าวเป็นแนวทางไว้ 
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คณะผู้จัดงานเชื่อมั่นว่าหนังสือเล่มนี้จะให้ความรู้ แนวคิด 
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ท่านท้ังหลายที่มีความสนใจงานด้าน
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และได้ตระหนักว่ามี
กระแสปฏิรูปขึ้นมาแล้ว เพื่อหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อใช้ลู่ทางใหม่ๆ จาก
การปฏริปูใหม้ากขึน้ ซึง่มปีรากฏการณท์ีเ่ปน็การปฏิรูปถงึ 10 ประการ 
ที่องค์ปาฐกได้นำามากล่าวไว้ในที่นี้ เพ่ือร่วมกันสร้างประโยชน์ให้แก่
ประเทศไทยร่วมกันต่อไป 

 (ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 พฤษภาคม 2565
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สารบัญ

คำากล่าวรายงาน 6

คำากล่าวเปิดงานแสดงปาฐกถาและประวัติผู้แสดงปาฐกถา 8
 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติองค์ปาฐก 10

เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 13 
 และนวัตกรรมไทย : ไม่มีวันหยุดยั้ง”

ภาคผนวก  

ความเป็นมาในการจัดแสดงปาฐกถาเกียรติยศฯ 42
 เนื่องในวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล
 (พ.ศ. 2543 - 2565)

ประวัติศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ 52



ปา
ฐก

ถา
เก

ียร
ติย

ศศ
าส

ตร
าจ

าร
ย์ 

นา
ยแ

พ
ทย

์ชัช
วา

ล 
โอ

สถ
าน

นท
์ ค

รั้ง
ที่

 1
2

งา
นค

รบ
รอ

บ 
53

 ป
ี ว

ันพ
ระ

รา
ชท

าน
นา

ม 
แล

ะ 
13

4 
ปี 

มห
าว

ิทย
าล

ัยม
หิด

ล

6

คำากล่าวรายงาน

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประธานกรรมการฝ่ายจัดปาฐกถาเกียรติยศฯ
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กราบเรียน  ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.เอนก เหลา่ธรรมทศัน ์รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล อธิการบดี 
ท่านผู้บริหาร และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพติร ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่ม
พระราชทานนาม “มหิดล” ให้เป็นนามของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 2  
มีนาคม พุทธศักราช 2512 ปัจจุบันได้เวียนมาบรรจบเป็นปีท่ี 53  
ของวันพระราชทานนาม และนับเป็นปีที่ 134 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล  
จงึจัดใหม้กีารแสดงปาฐกถาเกยีรตยิศศาสตราจารย ์นายแพทยชั์ชวาล 
โอสถานนท์ ซึ่งในปีนี้เป็นครั้งที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำาลึก 
ถึงพระมหากรุณาธิคุณเน่ืองในวันคล้ายวันพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัย 
มหิดล” และได้ร่วมรำาลึกถึงศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล  
โอสถานนท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

ในโอกาสนี้ ขอกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล กล่าวเปิดงาน และกล่าวแนะนำาองค์ปาฐกต่อไป
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คำากล่าวเปิดงานแสดงปาฐกถา 
และประวัติผู้แสดงปาฐกถา

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
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กราบเรียน  ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.เอนก เหลา่ธรรมทศัน ์รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และท่าน 
ผู้มีเกียรติทุกท่าน

ตลอดระยะเวลา 53 ปี ที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระมหา 
กรุณาธิคุณท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  
พระราชทานนามาภไิธยในสมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม 
พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการพัฒนาในหลากหลาย
รูปแบบ เพื่อประโยชน์ต่อแผ่นดิน ดังที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีปณิธาน
ว่า “ปัญญาของแผ่นดิน” 

 
ในวันที่ 2 มีนาคม พุทธศักราช 2565 นี้ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ได้จัดแสดงปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล  
โอสถานนท ์เพือ่เปน็การระลกึถงึคณุงามความดีของทา่น ทีไ่ดเ้คยดำารง 
ตำาแหนง่เป็นอธกิารบด ีและในปนีี ้ผมในนามของมหาวทิยาลยัมหดิล  
รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  
เหลา่ธรรมทศัน ์รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์
วจิยัและนวตักรรม ได้ให้เกียรตมิาแสดงปาฐกถาเกียรตยิศฯ ในหวัขอ้
เร่ือง “การปฏิรูปอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทย : 
ไม่มีวันหยุดยั้ง” ผมขอแนะนำาประวัติของท่านโดยสังเขป ดังนี้
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ประวัติ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม 
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ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2519  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2527  Master of Arts (Political Science),  
The University of Georgia, USA

พ.ศ. 2532  Doctor of Philosophy (Political Science), 
Columbia University, USA

ประสบการณ์การทำางาน

พ.ศ. 2538 - 2541 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2541 - 2543 คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2544 - 2547 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 ระบบบัญชีรายชื่อ
พ.ศ. 2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ / 
 กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
 สภาปฏิรูปแห่งชาติ
สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. 2557  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก  
ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

พ.ศ. 2552  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  
ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

พ.ศ. 2558  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก 
คุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)
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ปาฐกถาเกียรติยศ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ 

ครั้งที่ 12

งานครบรอบ 53 ปี วันพระราชทานนาม และ 134 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง 
“การปฏิรูปอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทย :
ไม่มีวันหยุดยั้ง”

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(อว.)
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ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ท่านอธิการบดี ท่าน
ปลัดกระทรวงฯ ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้มีเกียรติ
ทุกท่านครับ ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากท่ีได้รับเชิญให้มากล่าวปาฐกถา 
เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : 
ไม่มีวนัหยุดยั้ง” เนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปี วันพระราชทานนาม 
และ 134 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ผมขอชื่นชมที่ชาวมหิดลรำาลึกถึง 
ทา่นศาสตราจารย ์นายแพทยช์ชัวาล โอสถานนท ์และจดังานปาฐกถา
นี้ข้ึนเพื่อเกียรติยศของท่าน และเพ่ือเป็นกตัญญูกตเวทิตาธรรม 
ต่ออธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลนี้ขึ้นมา 

สิ่งที่ผมจะเล่าให้พวกท่านฟังในวันนี้ ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ได้ทำามาในระยะเวลา 5-10 ปีที่ผ่านมานี้ เราพิศวง กังวล สงสัย 
ว่าไทยจะทันโลกหรือไม่ เราตระหนักดีว่าโลกกำาลังเปลี่ยน 
อยา่งฉับพลนั เปลีย่นแปลงอยา่งหนา้มอืเปน็หลงัมือทีบ่างทา่นเรียกว่า 
Disruption และเราก็กังวลกันว่าไทยจะปรับตัวทัน Disruptive  
Change พวกนีไ้ดห้รอืไม ่มกีารพูดคยุกนัในวงตา่งๆ มากมาย รวมทัง้ 
ในมหาวิทยาลัย ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยมหิดลก็คงจะคุยเรื่องน้ีกัน  
แต่สิ่งที่รัฐบาลได้ทำาในตอนแรกทำาอย่างเงียบๆ คือ ตั้งกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขึ้นมา เป็นสิ่งที่ใช้เวลา
ทำามาถึงตอนนี้ประมาณ 3-4 ปี ตัวกระทรวงยังไม่ครบ 3 ปี อีกไม่กี่
เดือนข้างหนา้จะครบ 3 ปี แตค่วามคดิทีจ่ะตัง้กระทรวงการอดุมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขึ้นมา ก็เกิดก่อน 3 ปีนี้ไม่นานนัก 
เป็นความคิดที่เรียกว่าเป็นการใหญ่ทีเดียวเพราะนำาเอา 3 กระทรวง 
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มารวมกนั คอื 1. สว่นอุดมศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร 2. กระทรวง 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและ 3. หนว่ยงานสถาบนัวจิยัและหนว่ย
นโยบายที่ทำาเก่ียวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทั้งหลาย  
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย คือ สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ หน่วยนี้ 
ข้ึนอยู่กับนายกรัฐมนตรีโดยตรง ไม่ผ่านรัฐมนตรีหรือรองนายก
รัฐมนตรี กับอีกหน่วยหนึ่งคือ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ที่ขึ้นกับสำานักนายกรัฐมนตรี ทั้ง 3 ส่วนที่มารวมกันล้วนแต่
มีผลงานมาแล้วทั้งสิ้น ต้องให้เครดิตกับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประจิน จั่นตอง ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ และ
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร

ในรอบ 18 เดือนที่ผมเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการนี้ ก็ได้ทำางาน
ที่มุ่งสู่การปฏิรูปอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในตอนแรกก็เหมือนเรา 
ขยับรถ ทีแรกๆ ก็ไปช้าๆ แต่ว่ายิ่งขยับ ยิ่งเข็นไปเท่าไหร่ก็ยิ่ง 
เรว็ขึน้ๆ ในรอบ 2-3 เดอืนทีผ่า่นมานี ้ผมคดิวา่การปฏริปูเปน็กระแส 
แล้ว มันเหมือนจุดไฟขึ้น และตอนนี้ไฟก็กำาลังลุกโชน เห็นเป็น 
แสงสว่างแล้ว ท่ีกล่าวตรงน้ีก็เพ่ือจะจูงใจท่านท้ังหลายท่ีรักและปรารถนาดี 
ต่ออุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ตระหนักว่าเรา
เกิดมีกระแสปฏิรูปขึ้นมาแล้ว การที่จะพูดถึงปัญหา คิดถึงปัญหานั้น 
อยากให้ลดลง และมุ่งทำาเพื่อแก้ไข เพื่อหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อใช้ลู่ทาง 
ใหม่ๆ จากการปฏิรูปให้มากขึ้น ซึ่ง 2-3 เดือนมาน้ี มีคนนับให้ผม  
มถึีง 10 ปรากฏการณท์ีเ่ปน็การปฏริปู ซึง่จะนำามาพดูไวใ้นท่ีนี ้เพือ่จะ 
ได้รับทราบกันต่อๆ ไป
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ประการที ่1 ตอนน้ีกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวตักรรม สามารถใหท้นุแกภ่าคเอกชนในการทำาวจิยัได ้ทำางาน
ร่วมกับภาคเอกชนได้ ที่ผ่านมาทำาได้น้อย หรือบางทีทำาไม่ได้เลย 
ปัจจบุนัเราไดต้ระหนกัมากขึน้วา่งานวจิยัและพัฒนาของประเทศไทย 
รัฐบาลใส่เงินเพียง 20% เท่านั้น ภาคเอกชนใส่เงินเข้าไป 80% ดังนั้น 
รัฐบาลจึงพยายามที่จะใช้เงิน 20% ไปต่อเงิน 80% ทำาอย่างไรที่จะ
ชักจูงให้ 80% วิจัยในส่วนที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของเขา และเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วย หรือใช้ 20% ของเราไปช้ีให้เขาเห็น 
แล้วเอา 80% เดินตามในทางท่ีเราเห็นว่าในทางเทคนิคทางวิชาการ
สามารถทีจ่ะนำาพาประเทศและธุรกจิไปไดเ้ปน็อยา่งดดีว้ย รปูธรรมที่
ชดัเจนทีส่ดุคอื ไม่กีเ่ดอืนมานีเ้ราไดล้งเงนิไปประมาณ 1,000 ลา้นบาท 
เปน็ระยะเวลา 3 ป ีกบัสภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย จดัตัง้สิง่ที ่
เรียกว่า “กองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม” เพื่อสนับสนุน 
งานวิจัยให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สภาอุตสาหกรรมนี้
ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เขาก็มีความเป็นห่วง 
สมาชกิของพวกเขาไม่ใชน่อ้ย เปน็วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
ตอ้งอาศยังานวจิยัและพัฒนา เขาจงึตัง้กองทนุนีข้ึน้มา แตเ่ขากม็าหา 
เรา แล้วก็ชวนให้เราร่วมตั้งกองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม โดย 
ใสเ่งนิเขา้ไปฝา่ยละ 1,000 ล้านบาท ซึง่เราก็ใชเ้งนิจากกองทนุสง่เสรมิ 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใส่เงินเข้าไป 3 ปี 1,000 ล้านบาท 
นี่เป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น จะมีก้าวต่อๆ ไป แต่ที่สำาคัญคือเรา
ปฏิรูปโดยที่เห็นภาคเอกชนเป็นพันธมิตรกับเรา ภาคเอกชนปัจจุบัน
มาถึงข้ันที่หยั่งรู้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น Start Up ไม่ว่าจะเป็น SME 
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อตุสาหกรรมขนาดใหญร่ะดบัเอเชยีหรอืระดับโลก ถา้จะเจริญกา้วหนา้ 
ในโลก Disruptive Change กจ็ะตอ้งมีวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีดังนัน้ 
เราต้องเอาเขามาเป็นพันธมิตรกับเรา กระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปวารณาตัวเป็นพันธมิตรกับภาค
เอกชนเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิทยาการทั้งปวง ในโอกาสต่อๆ ไป เราอาจจะมีกองทุนชนิดนี้อีก
กับธุรกิจบางประเภท ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลก็ลองคิดดูได้ ไหนๆ ก็
มาพดูท่ีมหาวทิยาลัยมหดิลแลว้ ถา้มอีะไรทีม่หาวทิยาลยัมหดิลสนใจ 
จะทำาได้ ทำาเอง หรือทำาร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ หรือทำาร่วมกับ
ภาคธุรกิจใหญ่ๆ หรือธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ก็สุดแท้แต่ แล้วก็ 
ขอ Matching Fund จากกองทุนส่งเสริม ววน. ของเรา ก็มีโอกาส
ทำาได้ เราก็อาจจะไม่ใช่เป็น 1 ต่อ 1 ก็ได้ ถ้าวิทยาศาสตร์วิทยาการ 
ของเราล้ำาหนา้มากๆ ภาคเอกชนเห็นวา่เรามคีา่จรงิๆ ทีจ่ะรว่มมอืดว้ย 
ก็อาจจะเป็นรฐับาลลงให้ 1 เอกชนลงให้ 2 แทนที่จะเป็น 1 ต่อ 1 ก็เป็น 
1 ต่อ 2 หรือ 1 ต่อ 3 ก็เป็นไปได้ทั้งสิ้น นี่คือการปฏิรูปประการที่ 1 

ประการที ่2 เราไดต้ั้ง “กองทุนเพือ่พฒันาการอดุมศกึษา”  
ขึ้นมาได้แล้ว คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ตั้งกองทุนนี้ขึ้น เมื่อวันที่ 
11 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา เดิมเรามีกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ที่เรียกว่า กองทุนส่งเสริม ววน. ปีละประมาณ 
หมื่นกว่าล้านบาท ปีกลายหมื่นสามพันล้านบาท หมื่นสี่พันล้านบาท 
ปีก่อนหน้าประมาณหม่ืนเก้าพันล้านบาท แต่เราไม่มีกองทุนเพื่อ
พัฒนาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้งบประมาณไป แต่ว่า
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ไมม่งีบประมาณกอ้นหนึง่สำาหรับทีจ่ะสนบัสนนุใหม้หาวทิยาลัยคดิคน้
หลักสูตรที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองได้เป็นพิเศษ 
หรอืจะเปน็ประโยชนต์อ่วงการอุดมศกึษาของเราทนัโลกไดเ้ปน็พเิศษ  
มนัไมม่คีรบั เรากไ็ด้พยายามทำากนักไ็ดผ้ลพอสมควร แตต่อ่ไปนีข้อให ้
ท่านมีกำาลังใจเพ่ิมขึ้นว่าเราจะมีกองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษาให้ 
มันเริ่มจากเงินประมาณพันล้านบาทที่มีอยู่ในกองทุน ที่เดิมมีเอาไว้ 
สำาหรับสนับสนุนภาคเอกชนท่ีทำามหาวิทยาลัย แต่ว่าภาคเอกชน
แทบไม่ได้เข้ามาใช้เลย เราจึงนำาเอาเงินหนึ่งพันล้านบาทนี้ใส่เข้ามา
ในกองทุนใหม่นี้ และกระทรวงการคลังก็รับปากเราว่าจะใส่เข้าไป 
ให้อีก ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะใส่เข้าไปได้สักเท่าไหร่ แต่สมมุติว่าใส่
ได้อีกหนึ่งพันล้านบาทเราก็จะมีสองพันล้านบาทสำาหรับปีแรก ก็เป็น
ก้าวแรก ก้าวต่อๆ ไปก็จะมีอีก เป็นเรื่องท่ีเราไม่เคยมีกองทุนเพื่อ
พฒันาการเพ่ือการอดุมศกึษา มหาวทิยาลยัตา่งๆ กจ็ดัการศกึษาตาม
ทีอ่าจารยข์องตนเองไปเรียนมาจากตา่งประเทศ สำาหรบัมหาวิทยาลยั
ชั้นนำา เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ 
มหาวิทยาลยัอืน่ๆ กส็ง่อาจารยไ์ปเรยีนวชิานีใ้นตา่งประเทศ อาจารย์
กลับมาก็นำามาเปิดสอน นำาเอาหลักสูตรของต่างประเทศมาแปลเป็น
ภาษาไทย และส่วนใหญ่มาสอนเป็นภาษาไทย และก็สอนไปเพื่อ
อะไร ก็มีความคิดคร่าวๆ แค่นั้นว่าเป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้า
ของวิทยาการและมันคงจะเป็นประโยชน์ของประเทศชาติ แต่ว่า 
ไมช่ดัเจน ใชไ้ด้ในตอนแรกๆ ท่ีเรามีอุดมศกึษาขึน้มาใหม่ๆ  ใชไ้ด้ตอนที ่
เรายังเป็นทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ในตอนนั้นบรรพบุรุษของเราก็ 
คิดได้ดีท่ีสุดตามสถานการณ์ในขณะนั้น แต่ว่ามาถึงขั้นที่พวกเรา 
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เข้ามาทำาแลว้ ขณะนีเ้ราจะตอ้งมคีวามชดัเจนวา่เราจดัการอดุมศกึษา 
เพื่ออะไร เราต้องคิดจากด้าน demand side ให้มากขึ้น แต่พวกเรา 
ถูกฝึกมาให้เป็นนักวิทยาศาสตร์และวิทยาการจากด้าน supply side  
คือสร้างจาก basic แล้วก็ต่อยอดขึ้นไปเร่ือยๆ ตามศาสตร์และศิลป์
ของวิชาที่เราเรียน แต่เราไม่ค่อยสันทัดว่าด้าน demand side คือ
อะไร ธรุกจิตอ้งการอะไร สงัคมตอ้งการอะไร เรายงัไมช่่ำาชอง กองทนุ 
เพ่ือพฒันาการอุดมศกึษาจะตัง้ขึน้มาทำาให้พวกเราซึง่ถนดัการทำางาน
จากด้าน supply side จะช่ำาชองด้าน demand side ด้วย อันนี้ก็
เป็นความสำาคัญข้ึนอยู่กับว่าเราจะตั้งใครเป็นกรรมการกองทุนเพื่อ 
พฒันาการอดุมศกึษา ในใจผมคดิวา่ตอ้งต้ังจากภาคธุรกจิ ภาคสังคม  
ที่พอจะนึกออกว่าอยากจะให้วิทยาศาสตร์วิทยาการเดินมาทางไหน 
ที่จะมาพบกับตนในด้าน demand side จะต้องเอานักวิชาการ  
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หรือคณะที่ทำาจากด้าน supply side ที่พอจะ
มองเห็นว่ามันจะไปบรรจบกับ demand side ท่ีไหน ผมคิดว่าเรื่อง
เงินสำาคัญนะครับ แต่เรื่องสติปัญญาก็สำาคัญไม่แพ้เงิน หรือบางทีจะ
สำาคัญกวา่เงนิดว้ยซ้ำา เราจะไมป่ลอ่ยใหม้นัเปน็แคเ่พยีงกองทนุพฒันา 
แล้วก็ปลอ่ยใหม้นัวา่ของมนัไปเองนะครบั กพู็ดถงึเรือ่งน้ีแลว้อยากจะ
เล่าให้ฟังครับว่าผมได้มีโอกาสไปคุยกับคุณธนินท์ เจียรวนนท์ ท่าน
ก็บอกว่าท่านสนใจที่จะทำา cultured meat ที่แปลว่า “เพาะเล้ียง” 
โดยจะสร้างเนื้อสัตว์จากเซลล์สัตว์ in vitro คือไม่ต้องฆ่าสัตว์เลย
แต่จะได้เนื้อสัตว์จากการเพาะเลี้ยงเซลล์ของสัตว์ ท่านก็บอกว่าเป็น
อนาคตของอุตสาหกรรมอาหารโลก เป็นอนาคตของอุตสาหกรรม 
อาหารไทย CP ซึ่งช่ำาชองเรื่องอาหาร ก็จะมีทั้ง ไก่ หมู วัว แกะ 
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ก็มีบริษัทฝรั่งหลายบริษัทติดต่อเข้ามาอยากที่จะเข้ามา service  
เครอืเจรญิโภคภณัฑใ์นเร่ือง cultured meat แตว่า่ท่านคดิวา่อยากให ้
คนไทยได้รับประโยชน์ให้มากที่สุด ท่านสนใจท่ีจะให้มหาวิทยาลัย 
ของไทย หนว่ยงานวจิยัของไทยมาชว่ยกนัทำา cultured meat นีข้ึน้มา 
ซึง่กอ็าจจะมทีนุรอนมาสนบัสนนุ รัฐบาลกอ็าจจะใช้กองทนุเพือ่พฒันา 
การอุดมศึกษาสนับสนุนในกรณีที่ต้องทำาเป็นหลักสูตร 

ประการที่ 3 คือ เราได้ แบ่งมหาวิทยาลัยเป็น 5 ประเภท 
มหาวิทยาลัยของไทยเดิมก็มีประเภทเดียว มาปนกันหมดเป็น 
มหาวิทยาลัยทั่วๆ ไป บัดนี้เราเห็นแล้วว่าการที่ไม่แบ่งมหาวิทยาลัย
ออกเป็นประเภทไม่น่าจะเป็นคุณ สิ่งท่ีจะเป็นคุณมากกว่าก็คือแบ่ง 
มหาวิทยาลัยเป็น 5 ประเภท คือ 1. มหาวิทยาลัยวิจัยช้ันแนวหน้า 
เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล 2. มหาวิทยาลัยที่พัฒนาท้องที่ ท้องถิ่น 
สังคม ชุมชน เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ 3. มหาวิทยาลัยที่ทำา
ด้านเทคโนโลยี ทั้งเทคโนโลยีระดับสูง ทั้งเทคโนโลยีระดับกลาง 
และระดับท่ีเหมาะสมกับประชาชน อันนี้ก็ได้แก่ มหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าทั้งหลาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้งหลาย 
4. มหาวิทยาลัยที่ทำาเรื่องเกี่ยวกับศาสนา จริยธรรม คุณธรรม เช่น 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย และสุดท้าย 5. มหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ ตอนนี้ก็เล่าให้พวกเราฟังนะครับว่าทาง 
สถาบนัเพาะช่างซึง่เดิมอยูกั่บราชมงคลรตันโกสนิทร ์อยูแ่ถวศาลายา 
เรานี้ ตอนนี้ก็มีความคิดว่าอยากจะออกมาเป็นสถาบันอุดมศึกษา 
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ประเภทศลิปะ สนุทรียะ อารยะ กน็า่สนใจ เรายงัไมเ่คยมมีหาวทิยาลยั
ด้านนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ช่ือเป็นศิลปะ แต่ว่าตอนหลังขยายทำา 
หลายเรื่องมาก เขาคงไม่ได้จัดมหาวิทยาลัยเขาเป็นศิลปะ สุนทรียะ 
อารยะ แตว่า่เพาะชา่งยงัไม่ไดข้ยายตวัไปครอบคลมุเร่ืองอืน่ๆ มากมาย 
ยังเป็นมหาวิทยาลัยหรือเทียบมหาวิทยาลัยท่ีมีความเฉพาะทาง 
ความเฉพาะทางเขาก็มีฝีมือทีเดียว ผมก็ไปตรวจเยี่ยมมาครั้งหนึ่ง
แล้ว ผลิตงานดีๆ สวยๆ ออกมาได้เยอะแยะ เขาก็ปรารถนาที่จะเป็น
มหาวิทยาลัยประเภทศิลปะ สุนทรียะ อารยะ เราก็ยินดีสนับสนุน 
ครับ การแบ่งมหาวิทยาลัยออกเป็น 5 ประเภทนี้ก็คือเราจะไม่เอา 
ประเภทอ่ืนๆ ไปเทยีบกบัมหาวทิยาลยัวจิยัช้ันแนวหน้า เรากจ็ะไม่เอา 
มหาวิทยาลัยวิจัยประเภทหนึ่งไปเทียบอีกประเภทหนึ่ง เราจะเอา
ไปเทียบกับมหาวิทยาลัยในประเภทเดียวกันเท่านั้น และเราก็ตั้งใจ
ที่จะทำาให้มหาวิทยาลัยท้ัง 5 ประเภทนี้ ไปสู่ความเป็นเลิศหมด แต่
ไปสู่ความเป็นเลิศที่ไม่เหมือนกัน ความเป็นเลิศต้องไม่ uniformity 
นะครับ ต้องไม่เป็นเอกภาพเสียทีเดียว แต่ต้องเป็นความ diversity 
ต้องเป็นความหลากหลาย อนันีก้พู็ดเพ่ือจะใหพ้วกเราเหน็อกีนดิเดยีว
ว่า เป็นการปฏิรูปแบบไทยของเราเอง เราไม่ได้ไปลอกเลียนแบบ
ประเทศไหน ในการทีจั่ดมหาวทิยาลยัเปน็หลายประเภท และผมกย็งั
เชือ่ว่าเวลานียั้งไมม่ปีระเทศใดท่ีแบง่มหาวทิยาลยัเปน็ประเภทชดัเจน
เหมอืนทีเ่รากำาลงัทำาอยู่ในเวลานี ้ผมเช่ือว่าอันนีจ้ะทำาใหม้หาวทิยาลยั
ทั้ง 5 ประเภท ได้รู้ตัวตนของตนเอง DNA ของตนเอง จุดแข็งของ
ตนเอง และทุ่มเททำาในเรื่องที่ตนเองมีจุดแข็ง 
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ประการที่ 4 คือ เมื่อเราแบ่งมหาวิทยาลัยเป็น 5 ประเภท 
เราก็ให้การเข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มีมากกว่า
เข้าสู่ตำาแหน่งผ่านงานวิจัยและตำารา เม่ือก่อนมีอยู่ประเภทเดียว
เท่านั้น ต้องใช้วิจัย และ/หรือ ตำารา มีบางแห่ง บางมหาวิทยาลัย มี
ประเภทอ่ืนๆ ดว้ยท่ีไมใ่ช่วจิยัและตำารา แตโ่ดยทัว่ไปกย็งัจะตอ้งมวิีจยั
และตำาราประกอบ แม้ว่าจะไม่ใช่เนื้อหาหลักในการที่จะขอตำาแหน่ง 
เวลานีเ้ราทำาการปฏริปูแลว้ โดยคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ซึ่งผมเป็นประธาน ก.พ.อ. ก็ได้กำาหนด
ไปแลว้วา่จะมีการให้ตำาแหนง่ทางวชิาการผา่นผลงานทีท่ำาใหแ้กพ่ืน้ที ่
ทอ้งที ่ชมุชน ได้ด้วย โดยไม่ตอ้งเขยีนเปน็ตำารา ไมต่อ้งเขยีนเปน็วจิยั  
แตเ่อาตวัผลงานนัน้มาขอ ผลงานนัน้อาจจะเปน็เครือ่งสบูน้ำา ผลงานนัน้ 
อาจจะเป็นเซรามิกชนิดพิเศษ ผลงานนั้นอาจจะเป็นการเกษตร 
แบบพิเศษ อาจจะเป็นการผสมพันธุ์พืชแบบพิเศษ ผลงานนั้นอาจจะ
เปน็อะไรกไ็ด ้แตว่า่ไมต่อ้งมาแปลงรปูใหเ้ป็นตำาราหรอืวจิยั ซึง่ความ
ถนัดของคนบางคนถนัดในการสร้างผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเขา
สร้างผลงานมากมาย แต่ให้เขามาทำาผลงานนั้นให้เป็นรูปของตำารา
และวิจัยเขาใช้เวลานานมาก เพราะเขาไม่สันทัด แล้วเขาก็ไม่ชอบ
ด้วย แต่เมื่อเราแบ่งมหาวิทยาลัยเป็นประเภทแล้ว เราก็ต้องให้การ
เข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการเป็นรายประเภทด้วย ประเภทที่ 1. คือ
การนำาเอาผลงานที่ทำาให้พื้นที่ ท้องที่ ให้แก่ท้องถิ่น ให้แก่สังคม 
มาขอได้เลยนะครับ ประเภทที่ 2. ท่ีเพิ่มขึ้นจากวิจัยและตำาราก็คือ  
การใชน้วัตกรรม ใชป้ระดษิฐกรรม ขอไดเ้ลยนะครับ แตอ่นันีจ้ะเป็น 
เรือ่งของประดษิฐกรรมกบันวัตกรรม จะตอ้งบอกได้วา่เปน็นวตักรรม
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อย่างไร เป็นประดิษฐกรรมก็จะต้องบอกได้ว่ามีอะไร ถ้าไม่ถึงกับขั้น
เป็นนวัตกรรมก็มีอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษ ไม่ใช่ไปทำาซ้ำา ประเภทที่ 
3. คือใช้ผลงานด้านศิลปะ สุนทรียะ อารยะ เช่น วาดรูปชิ้นหนึ่ง
ออกมาสวยมาก โดดเด่นมาก ก็ใช้ภาพขอตำาแหน่ง แต่งเพลงได้ดี  
ยกตัวอย่างเช่นท่านอาจารย์ณรงค์ของเราแต่งเพลงได้ดี ใช้ผลงานเพลง 
ขอตำาแหนง่ได้ ประเภทที ่4. คอื ผลงานเกีย่วกบัศาสนา จะเปน็การ
เทศน์ จะเป็นการอธิบาย จะเป็นการเขียนหนังสือเพื่อจะอธิบายเรื่อง
ต่างๆ ที่เก่ียวกับศาสนาทุกศาสนา ไม่จำาเป็นจะต้องเป็นพุทธ ใช้ขอ
ตำาแหน่งได้ อันนี้ก็จะทำาให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งหลาย 
ซึ่งจริงๆ แล้วหน้าที่ของท่านก็คือเป็นพระเป็นหลัก ท่านสามารถใช้
ผลงานที่ท่านไปกล่อมเกลาคนในคุกก็ได้ ไปกล่อมเกลาคนที่เพิ่งจะ
พ้นจากคุก แล้วก็ธรรมะบำาบัดจนเขากลับมาเป็นพลเมืองดี ก็ใช้ขอ
ตำาแหน่งได้ และประเภทท่ี 5. ขอตำาแหน่งด้วยการสอนที่เป็นเลิศ 
สอนทีเ่ป็นเลิศนัน้ ครา่วๆ กห็มายความวา่ ตัวคนทีส่อนเปน็แบบฉบบั 
ของสิ่งที่ตนเองสอน ถ้าพูดให้มันหรูคือเป็นบุคลาธิษฐานของ 
สิ่งที่ตนเองสอน อันนี้นะครับผมคิดว่าระบบของโรงเรียนแพทย์ของ
เราที่ให้ตำาแหน่งศาสตราจารย์คลินิก กับคณาจารย์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น
ครู เป็นคนที่ทุกคนเคารพเป็นครู ตอนนี้เราให้ศาสตราจารย์คลินิกก็ 
เปน็ศาสตราจารย์ของมหาวทิยาลยั กไ็มไ่ดร้บัโปรดเกลา้ฯ แล้วกไ็มม่ ี
เงินประจำาตำาแหน่ง แต่คนในระดับท่ีเป็นศาสตราจารย์คลินิกที่เป็น
อยู่เวลานี้สามารถจะเป็นศาสตราจารย์สอนได้ เป็นศาสตราจารย์
สอนก็มีศักดิ์ศรี มีความเท่าเทียมกับศาสตราจารย์จากวิจัยและ
ตำารา เท่าเทียมกับศาสตราจารย์แบบผลงานเพื่อพื้นที่ ท้องที่ ชุมชน 
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ศาสตราจารย์จากนวัตกรรม ประดิษฐกรรม ศาสตราจารย์จากศิลปะ 
สนุทรยีะ อารยะ ศาสตราจารยจ์ากศาสนานะครบั อนันีก้ฝ็ากมหดิลซึง่
มโีรงเรยีนแพทย ์2 คณะ ใชไ่หมครบั ชว่ยทำาใหเ้ปน็แบบฉบบั ใหเ้ปน็
ตวัอยา่ง ผมมคีวามเช่ือมัน่วา่กลไกในการเลอืกวา่ใครทีเ่ปน็ครแูพทย ์
ทีดี่ ครทูนัตแพทยท่ี์ด ีและครูอืน่ๆ ทีด่นีะ ครูดนตรทีีด่ ีครสัูงคมศาสตร์
ที่ดีนะครับ อันนี้ก็สามารถนำามาขอตำาแหน่งได้ นี่ก็เป็นการปฏิรูป
ประการทีส่ีน่ะครบั ทา่นกฟ็งัมา 4 ปรากฏการณน์ี ้ทา่นกจ็ะเหน็วา่มนั
แตกต่างกวา่เดมิ และแตกตา่งกวา่เดมิมาก ปญัหากค็อืตอ้งทำาใหไ้ด้ 

ปรากฏการณป์ระการท่ี 5 เราจะลดขอ้จำากดัของการเรยีน 
ขอ้จำากดัของการเรยีนไมจ่บเพราะเรยีนเกนิเวลาทีก่ำาหนดเอาไว้ ตอนนี ้
อธิบายง่ายๆ ปริญญาตรีเราเรียนไม่เกิน 8 ปี สำาหรับหลักสูตร 4 ปี  
ถูกไหมครับ ถ้าเรียนเกิน 8 ปี จะต้องถูกรีไทร์ ปริญญาโทก็ดูเหมือน
จะ 5 ปี ถ้าเกิน 5 ปีถูกรีไทร์ ปริญญาเอกจะ 6 ปี ถ้าเกิน 6 ปีถูก  
รีไทร์ เราจะยกเลิกการรีไทร์ เพราะเหตุผลนี้ แต่ถ้าสอบไม่ดีได้ต่ำา 
กว่าเกรดเท่าไหร่ๆ คะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ถึงเท่าไหร่ๆ อันนี้รีไทร์ได้ 
ไม่ได้แปลว่าเรียนแล้วไม่ดีได้ ไม่มีตก เรียนไปแล้วเหมือนกันหมด 
ตัง้ใจเรยีนหรอืไมต่ัง้ใจเรยีนผลออกมากเ็หมอืนกนัหมด ไม่ใช่ กย็งัจะมี 
มาตรฐาน มีความเข้มข้น แต่จะไม่เอาเรื่องเวลามาจำากัด อันนี้การทำา
เรื่องนี้ก็จะเกิดปัญหาที่จะต้องตามไปแก้เรื่องอ่ืนๆ แต่ผมก็อยากจะ
ชกัชวนพวกเราๆ วา่ใหช่้วยกนัแกป้ญัหาท่ีจะเกดิขึน้นะครับ การจะทำา
อะไรดีๆ ทุกครั้งมันก็จะต้องไปแก้ปัญหาอะไรที่จะทำาให้เราทำาดีๆ ได้
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นะครบั แตเ่รือ่งนีเ้ราจะตอ้งทำาเพราะวา่โลกสมัยนีบ้างทมีนัไม่ได้อยูใ่น
มหาวทิยาลยั เดก็เรยีนไปสองปีแลว้ คดิวา่ความรู้มนัอยูก่บับรษิทั อยู่
กับภาคเอกชน เด็กก็อยากจะออกไปทำางานภาคเอกชน ทำาไปทำามา 
ทำาไปตั้ง 6 ปีแล้ว แล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าที่เรียนอยู่นี้ ถ้าปรับปรุงอีกนิด
หน่อย อีกสักปีสองปีโดยที่ไปเรียนเพิ่มอีก ก็น่าจะทำาให้จบ ก็จะกลับ
มาเรียนใหม่ได้ ก็จะทำาให้การเรียนมันเป็นแบบผู้ใหญ่มากขึ้น แล้ว
เป็นการเรียนแบบที่ว่าให้มันสอดคล้องกับโลกที่เป็นจริงมากขึ้น แล้ว
ก็เปิดโอกาสให้ไปเรียนจากภาคปฏิบัติได้ เด็กฝรั่งเดี๋ยวนี้เขาทำา gap 
years ครับ ปีหนึ่งสองปี แล้วก็กลับมาเรียนอีกทีหนึ่ง ก็ใช้เวลาเรียน
ปริญญาตรีบางทีก็ 6 ปี แต่ว่าไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีคุณภาพนะครับ 
เมื่อเรียน 6 ปีแล้ว เขากลับมาเป็นคนที่เก่งมาก เยอะแยะ 

การปฏิรูปประการที่ 6 ทำาไปเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เอง 
ก็คือสถาบันอุดมศึกษา 25 แห่งได้ลงนาม MOU ให้เรียนข้าม
มหาวิทยาลัยได้ เช่น เรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเห็นว่า
วชิาทีม่หาวทิยาลยัมหิดลนา่สนใจกม็าเรียนทีม่หิดลได ้หรอืแมก้ระทัง่ 
เรียนที่จุฬาและเห็นว่าบางคอร์สของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
นา่สนใจกม็าเรยีนได ้ท่ีผา่นมานีม้นัทำาไมไ่ด้ แต่ตอนนีเ้หมือนกบัว่าเรา 
เอา talent ของทกุมหาวิทยาลยัมาผกูไวด้ว้ยกนัหมด แลว้กเ็ปิดโอกาส
ให้เด็กของเราเรียนข้ามมหาวิทยาลัยได้หมด ท่ีทำามาตอนนี้ยังเป็น
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แต่ผมคิดว่าก็จะมีระดับปริญญาตรี
ตามมา เทา่ทีผ่มฟงัมากคื็อทางปรญิญาตรขีองมหาวิทยาลยัราชภฏัก็
กำาลังสนใจที่จะให้เรียนข้ามหลักสูตรได้ 



ปา
ฐก

ถา
เก

ียร
ติย

ศศ
าส

ตร
าจ

าร
ย์ 

นา
ยแ

พ
ทย

์ชัช
วา

ล 
โอ

สถ
าน

นท
์ ค

รั้ง
ที่

 1
2

งา
นค

รบ
รอ

บ 
53

 ป
ี ว

ันพ
ระ

รา
ชท

าน
นา

ม 
แล

ะ 
13

4 
ปี 

มห
าว

ิทย
าล

ัยม
หิด

ล

26

ปรากฏการณป์ระการที ่7 คอื กองทนุกูย้มืเพือ่การศกึษา 
ที่เรียกว่า กยศ. กำาลังออกมาตรการโดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีแล้ว กำาลังแก้ไขพระราชบัญญัติ กยศ. แก้ไขที่จะให้
นักศึกษาสามารถกู้ยืมเงินเรียนในสาขาท่ีประเทศต้องการเป็นพิเศษ 
รฐับาล และกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม  
สามารถประกาศได้ว่าสาขาเหล่านี้เป็นสาขาพิเศษ แล้ว กยศ. ก็จะ
มีมาตรการให้ เช่น ถ้าพิเศษมากๆ ก็อาจจะถึงขั้นไม่ต้องคืนเงินต้น  
ถา้พเิศษพอสมควรกค็นืเงนิต้นแต่ไม่ตอ้งจา่ยดอกเบีย้ หรอืคนืเงนิตน้ 
จ่ายดอกแต่ว่าให้เวลาคืนยาวขึ้น ลดดอกเบี้ยอะไรแบบนี้ ก็คือใช้ 
มาตรการทางกู้ยืมเพ่ือกระตุ้นให้คนหันไปเรียนสาขาท่ีประเทศชาติ 
และสังคมต้องการ เป็นสาขาที่จะทันโลกได้มากขึ้น นั่นก็เป็น
ปรากฏการณ์ที่ 7 

สว่นประการท่ี 8 ผมวา่กน็า่สนใจอีก ไมท่ราบว่าในประเทศอืน่ 
เขามีหรือเปล่า เราเรียกว่า sandbox อุดมศึกษา คณะรัฐมนตรี 
เห็นชอบแล้วตามที่สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติเสนอไป คือหลักสูตรอุดมศึกษาของเรา ไม่ว่า
ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก จะมีระบบกฎเกณฑ์กติกา
ต่างๆ ทั้งของมหาวิทยาลัยเอง ทั้งของส่ิงที่เดิมเราเรียกว่า สกอ. 
ปัจจุบันเรียกให้ถูกต้องก็เป็นสำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ซึ่งทำาหน้าที่แทน สกอ. 
ในอดีต สกอ. กำาหนดมาตรฐานอะไรไว้มากมาย เช่น จะต้องเรียน
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และเก็บหน่วยกิตรวมๆ แล้วก็ประมาณ 4 ปี หรือว่ากำาหนดเอาไว้ว่า
จะตอ้งมผีูส้อนท่ีเปน็ดอกเตอร ์มผีูส้อนท่ีเปน็ผูช้ว่ยศาสตราจารยเ์ปน็
อยา่งต่ำา มผีูส้อนทีเ่ปน็รองศาสตราจารยเ์ปน็อยา่งต่ำา มกีรรมการสอบ
ที่จะต้องเป็นศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์เท่าน้ัน มีข้อจำากัด
อะไรมากมาย อะไรท่ีท่านคิดว่าหลักสูตรของท่านดี แต่มันมีอะไร
ท่ีมากีดขวางเอาไว้เป็นข้อเป็นกฎเกณฑ์ เป็นข้อห้ามอะไรไว้ ท่าน
สามารถขอยกเว้นได้หมด โดยขอมาที่คณะกรรมการที่มีผมรัฐมนตรี
วา่การกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม เปน็
ประธาน และนโยบายของผมก็คือจะพยายามยกเว้นให้มากที่สุด แต่
วา่ทา่นกต็อ้งมเีหตผุลนะครบัวา่ยกเวน้เพือ่อะไร ทำาไมถงึยกเวน้ และ
ก็จะให้ท่านทำาอยู่ 5 ปีโดยประมาณ ถ้า 5 ปีผลออกมาดี เราจะไปแก้ 
ระเบียบอะไรต่างๆ ที่มีอยู่ให้ทั่วไปให้เหมือนของท่าน อันนี้ผมว่า 
น่าสนใจมากครับ หลักสูตรปัจจุบันนี้มีปรากฏการณ์เป็นแบบนี้ครับ 
คอืความรูปั้จจุบนัไมแ่นว่า่จะอยูใ่นหอคอยแหง่มหาวทิยาลยัหรอืเปลา่ 
อาจจะไปผุดท่ีโรงงาน อาจจะไปผุดที่หมู่บ้าน อาจจะไปผุดที่ SME 
อะไรแบบนี ้ซึง่คนสอนอาจจะเปน็คนเหลา่นัน้ คนสอบอาจจะตอ้งเปน็
คนเหลา่นัน้ เวลาอาจจะตอ้งสัน้ลงมา อนันีก้เ็ลา่ใหฟ้งัอกี เมือ่วนักอ่น
ไปคยุกบันกัธรุกจิใหญค่นหนึง่ไม่ขอเอ่ยวา่เปน็ใคร ทา่นกม็คีวามเหน็
ว่า ทำาไมเด็กเรากว่าจะทำางานได้ต้องอายุ 22 เพราะว่าเราเรียน 12 ปี 
ในโรงเรียน และก็มาเรียนอีก 4 ปีในมหาวิทยาลัยก็ 16 ปี เด็กเริ่ม 
เข้าเรียนก็ประมาณ 6-7 ขวบ กว่าจะเริ่มทำางานจริงๆ ก็อายุ 22-23  
ถ้าเรียนปริญญาโทก็อายุ 25-26 ถ้าเรียนปริญญาเอกด้วยก็อายุ 30  
ถึงจะเริ่มทำางาน ท่านก็บอกว่า ทำาไมไม่ทำาให้เด็กเริ่มเข้าทำางานได้ 
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ตัง้แตอ่าย ุ18 ป ีอนันีก้น็า่สนใจอกีเหมอืนกนั เราเอาเดก็มาดองเอาไว ้
ในมหาวิทยาลัย สมัยก่อนก็คิดว่าดี เพราะว่ามหาวิทยาลัยไม่มีใคร 
ท้าทายได้ ไม่มีใครสงสัยว่ามหาวิทยาลัยให้อะไรดีเท่ากับไม่เข้า 
มหาวทิยาลยัหรอืเปลา่ แตเ่วลานีโ้ลกมนั disruption คนทีร่วยๆ เวลานี ้
ทำางานมาตั้งแต่อายุน้อยๆ มาก็มากมาย ไม่เรียนหนังสือก็มี เรียน
นิดเดียวก็มี เรียนเสร็จแล้วก็ออกก่อน จบก่อน ออกกลางเทอมก็มี 
เพราะฉะนั้นหลักสูตร sandbox มันจะทำาให้เรามีเครื่องมือท่ีจะ 
ทดลองทำา การศึกษาต้องเป็น experimentalize มากขึ้น ปกติเราจะ
เชือ่วา่การศกึษาเปน็ orthodoxy คอืเราคดิวา่มคีวามรู้ชัดเจน แลว้คนที ่
รู้มากที่สุด โดยท่ัวไปก็คือศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ระดับ 11  
ย่ิงรู้มากกว่าระดับ 10 แล้วก็รู้มากกว่ารองศาสตราจารย์อะไรแบบนี้ 
hierarchy อันน้ีก็ถูกท้าทายมาก วิชาใหม่ๆ กำาเนิดโดยคนท่ีจบดอกเตอร์ 
มาเมื่อวานนี้ก็เยอะ เกิดมาโดยคนที่ไม่มีปริญญาก็เยอะ เพราะฉะนั้น
เราต้องถ่อมตัว ท่ีจะลดความเป็นหอคอยของมันลงและไปเรียนรู้ 
จากคนอืน่ แลว้เอาสิง่ทีเ่ขาบอกเราเอากลบัเขา้มาเป็นหลักสูตรของเรา
ได้ เป็นอะไรที่เราอธิบายได้ คือเราก็จะต้องรักษาสถานะหอคอยของ
เรา แตข่ณะเดียวกนัก็ไม่ตอ้งไปจำากัดว่าความรูม้นัจะไปอยูใ่นหอคอย
เท่านั้น เราจะต้องถ่อมตัวและออกจากหอคอยเพื่อไปเก็บความรู้และ
เอากลับเข้ามาสร้างหอคอยของเรา แต่หอคอยของเราต่อจากนี้ก็จะ
ต้องเป็นหอคอยที่อย่างน้อยก็เท่ากับคนข้างนอก จะให้ดีกว่านั้นก็ยัง
ต้องนำาอยู่เสมอ เป็นอุดมคติของมหาวิทยาลัยที่ผมคิดว่ายังใช้ได้ แต่
อันนี้จะเป็นไปได้ต้องทำาลาย mindset เก่าๆ อีกมาก อาจารย์จะต้อง
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ไปสูก่ารปฏบัิตมิากขึน้ อาจารยจ์ะตอ้งสนใจปฏบิตัมิากขึน้ แตถ่า้เป็น
เมือ่กอ่น อาจารยก์จ็ะบอกวา่ไปแล้วกป็ระโยชนท์ีจ่ะไดม้นันอ้ย เขยีน
ตำาราเขียนวิจัยมันก็ไม่ได้เอื้อเท่าไหร่กับการทำางานในโลกปฏิบัติ แต่
ตอนนีถ้า้ทา่นไปชว่ยบรษิทั สมมติบรษิทัทีท่ำาเรอืมีอยูบ่รษิทัหนึง่ ผม
จำาชือ่ไมไ่ดแ้ลว้ ทำาเรอืรบขายปากสีถาน ขายฟลิปิปนิส ์พวกเราทีเ่รียน
วิศวะฯ มานี้อาจจะไปช่วยเขาทำาให้เรือรบของเขามันยกคลาสขึ้นมา
เลย ก็เอาตรงนี้กลับมาสอนและเอาตรงนี้ขอตำาแหน่งด้วย ไม่ต้องขอ
ตำาแหน่งโดยลดรูปให้มันเป็นวิจัยก่อน ลดรูปให้มันเป็นตำาราก่อน นำา
ผลงานเรอืรบแบบนีเ้สนอได้เลย ตวัอยา่งของ sandbox อดุมศกึษาที่
สำาคัญก็มี เช่น BOI ได้ขอให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ร่วมมือกับสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย และสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สร้าง
วิศวกร 10,000 คน สร้างนักวิทยาศาสตร์ 10,000 คน ภายใน 3 ปี แต่
คนเหล่านี้ต้อง tailor made สำาหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่จะมาลงทุนใน
ประเทศไทย ซึง่สว่นใหญจ่ะมาลงทนุที ่EEC เขาตอ้งการทีจ่ะสอนคน
เหล่านี้ให้มากขึ้น เขาต้องการที่จะให้คนเหล่านี้อยู่กับโรงงานให้มาก
ขึ้น เขาต้องการที่จะให้คนเหล่านี้เรียนให้น้อยลง เวลาที่จะเรียนน้อย
ลง ซึ่งเราจะทำาให้ได้หมด โดยใช้ sandbox ทำาให้ แล้วคุณภาพของ
เด็กที่ทำาแบบ sandbox ออกมาแล้ว ถ้ามันดีกว่าเราก็สามารถจะไป
เปลีย่นการเรยีนการสอนวศิวะและวิทยาศาสตรท์ีม่อียูเ่วลานี ้ปรบัแก ้
เลียนแบบหลักสูตร sandbox อันนี้ ให้กลายเป็นหลักสูตรทั่วไป  
นั่นก็เป็นประการที่ 8 
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การปฏิรูปประการท่ี 9 กระทรวง อว. ได้ริเริ่มทำา 2 วิทย
สถานขึ้นมา คำาว่า “วิทยสถาน” นี้แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า 
academy เราจัดตั้งวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
ศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ทำามาแล้วประมาณ 1 ปี ทำาหลาย
อย่าง แต่อย่างที่จะเล่าให้เราฟังเรื่องเดียวเท่านั้น คือเราทำาหน้าที่
ขุดค้น สืบค้นโดยใช้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ว่าดินแดนที่ประเทศ
สยามหรือประเทศไทยตั้งอยู่เวลานี้ มีอารยธรรมสุวรรณภูมิที่เริ่ม
เมื่อ 2-3 พันปีมาแล้ว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านเห็นสุวรรณภูมิท่าน 
เอาชื่อไปตั้งชื่อสนามบินสุวรรณภูมิ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราช 
นิพนธ์เรื่องพระมหาชนก พระมหาชนกเรือล่มขณะที่เดินเรือจะไป
ค้าขายกับสุวรรณภูมิ แต่ส่ิงเหล่านี้เราต้องอาศัยวิจัย และวิจัยต้อง
อาศัยอะไรที่เกินกว่าหนังสือเพราะสมัยนั้นแทบจะไม่มีหนังสืออะไร
บันทึกเอาไว้ มีน้อย เราต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้าไป
ช่วย หาเวลา หาคุณภาพของโบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบค้นอายุ 
ของโบราณสถานทีย่งัเหลอือยู่ เชน่ เม่ือเรว็ๆ น้ีเราไปสำารวจคอคอดกระ 
ตั้งแต่ชุมพรจนถึงระนอง มีโบราณสถานยุคสุวรรณภูมิอยู่ไม่ใช่น้อย  
มีโบราณวัตถุเหลืออยู่ไม่ใช่น้อย โดยเฉพาะอย่างย่ิงลูกปัด ถ้า 
ถามผมตอนนี้ในฐานะรัฐมนตรีว่าประเทศไทยควรจะขุดคอคอดกระ
หรือไม่ ผมเปลี่ยนความคิดแล้ว ผมคิดว่าไม่ควรขุด เพราะเสียดาย
โบราณสถาน โบราณวตัถ ุทีล่้ำาคา่มาก และถา้เกบ็ใหม้นัเปน็คอคอดกระ 
เป็น Land Bridge มันจะทำาหน้าที่ เหมือนในอดีต ในอดีต 
คอคอดกระจะทำาหนา้ท่ีเปน็ Land Bridge ไมไ่ด้เปน็คลอง อนันีก้เ็ปน็ 
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วิทยสถานทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ที่เรา
เรียกเป็นภาษาไทยว่า “ธัชชา” มันเลียนเสียงคำาย่อในภาษาอังกฤษ
ของวิทยสถานอนัน้ี แตเ่ม่ือมันออกเสียงเปน็ภาษาไทยแลว้มนัแปลวา่ 
“ผู้ถือธงนำาหน้า” ก็เป็นชื่อที่เป็นมงคล เราก็รับเอามาเป็นช่ือภาษา
ไทยของเราคือ “ธัชชา” แต่เวลานี้เรากำาลังจะทำา academy ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ด้วย กำาลังเริ่ม อยู่ในขั้นนับ 0 นับ 1 อยู่ เราจะเรียกเป็น
ภาษาไทยวา่ “ธชัวทิย์” ธชั ทีแ่ปลวา่ธง และเตมิวทิยเ์ขา้ไป ตกลงเรา
จะม ี“ธชัชา” กบั “ธชัวิทย”์ ธชัวทิยจ์ะทำาเรือ่งทีท่ำาหนา้ทีเ่ปน็เหมอืน 
Think-Tank เป็น Brain trust ของรฐับาลได ้เชน่ รฐับาลอาจจะถาม
เรามาวา่ ควรจะทำาอยา่งไรกบัน้ำาทะเลทีข่ึน้มาไมห่ยุด Global warm-
ing จะทำาเขื่อนอ่าวไทยตรง ก. นั่นดีหรือไม่ ธัชวิทย์ก็จะระดมคนเก่ง 
คนมฝีมีอื คนทีส่นใจท้ังหลายในกระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม มาช่วยกันให้คำาตอบ หรือว่าท่านนายกรัฐมนตรี 
เคยถามในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีว่าให้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปช่วยคิดให้หน่อยว่ามีวิธีไหนที่จะ
ตรวจน้ำาหนกัของรถทีว่ิง่ผา่นจอไดเ้ลย ไมต้่องไปรอตอนทีจ่อดทีต่าช่ัง 
อันนี้ก็มีคนตอบผมมาว่าทำาได้ โดยเอาเซนเซอร์มาจับที่เพลารถ คือ 
กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม เรามคีนเกง่ 
เยอะจริงๆ ถามอะไรไปจะต้องมีคนรู้สักเร่ืองหนึ่งตอบมาได้เสมอ  
แต่ท่ีผ่านมามันกระจัดกระจาย ต่อไปน้ีเราจะรวบรวมเข้ามา แล้วก็ธัชวิทย์ 
เนี่ยทำาหน้าที่ตรงน้ีประการที่หนึ่งนะครับ ประการที่สองธัชวิทย์ 
จะเป็นที่รวบรวมคนเก่งเป็น excellence center ทางวิทยาศาสตร์
ที่ข้ามมหาวิทยาลัย ข้ามหน่วยงานวิจัย เช่น ถ้ามหาวิทยาลัยมหิดล 
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เก่งเรื่องอะไรขึ้นมาสักอย่าง สมมุติเรื่อง cultured meat และกำาลังมี
คนเกง่มาตรงนีก้เ็รากจ็ะตัง้สถาบนั cultured meat ภาษาไทยยงัไมรู่้
ว่าจะเรียกอะไรดี อาจจะเป็นเนื้อสังเคราะห์ หรืออะไรก็ไม่ทราบ แล้ว
เราก็ไปเอาคนเก่ง เช่น จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาอีก 2-3 
คน จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาอีก 2-3 คน คัดเลยนะครับ แล้วก็ตั้ง
ชื่อใหม่ มีผลงานออกมา ผลงานอันนี้ก็จะเป็นระดับนำาในเอเชียหรือ
ระดบันำาในโลกในเวลาอันรวดเร็ว เพราะไมเ่ชน่นัน้ธรุกจิทีจ่ะมาลงทนุ
กับเราเขารอเราไม่ไหว เราจะทำาแบบตามใจของเราไม่ได้แล้ว เราจะ
ต้องทำาตามความต้องการของธุรกิจหรือของประเทศ เราก็จะทำาได้ 
อันนี้จะช่วยพวกเราในเรื่องของ Subject Rankings กรณี Times 
Higher Education หรอือะไรทีม่าวดัเราเรือ่ยๆ มหาวทิยาลยัของเรา
ตอนหลังมันกว้างเกินไป จนกระทั่งคณะที่เก่งๆ สาขาที่เก่งๆ มันถูก
เฉลี่ยไปโดยคณะทั่วๆ ไป และบางทีถูกเฉลี่ยไปโดยคณะที่ตั้งขึ้นมา
ใหม่ๆ เพราะฉะนั้นการจะทำาตัวให้ขึ้นมาเป็นอันดับที่อยู่ใน ranking 
ที่เป็นที่พอใจของคนไทยมันใช้เวลานานมาก เราจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะ 
ตอ้งม ีshortcut ทางลดั ทางเลีย่ง ทางเบีย่ง ไปแบบคนอืน่ทัว่ไปไมไ่ด ้
เราก็ต้องไปแบบทางลัด ทางเลี่ยง ทางเบี่ยง ผมคิดว่าการทำาแบบ
ธัชวิทย์มันจะเกิด virtual organization ขึ้นมา ที่เรียกว่าสถาบัน 
cultured meat เพราะว่าทุกคนก็ยังอยู่ที่เดิมหมด คนที่อยู่มหิดล 
ก็อยู่มหิดล คนที่อยู่แม่โจ้ก็อยู่แม่โจ้ คนท่ีอยู่เกษตรก็ยังอยู่เกษตร 
แต่มาทำางานเป็นภารกิจช่ัวคราว แต่ช่ัวคราวจะสำาคัญกว่าธุรกิจ 
สำาคัญกว่าภารกิจจริงๆ ภารกิจจริงๆ ก็จะสอนหนังสือ แต่ผลงานนี้ 
ก็จะเป็นผลงานร่วมของมหาวิทยาลัยที่ส่งคนมาให้เรากับ virtual  
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organization ที่เกิดขึ้นมาใหม่นี้ แต่มันจะทำาคะแนนได้ดี เวียดนาม
ก็ทำาอย่างนี้แหละ ตั้งสถาบันอะไรก็ไม่รู้ขึ้นเต็มไปหมด และก็ได้
คะแนนดีเหลือเกิน โดยขณะนี้ Hanoi University ก็อย่างนั้นๆ  
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราเป็นแค่นักวิชาการอย่างเดียวไม่ได้  
เรายังต้องเป็นนักยุทธศาสตร์ นักยุทธวิธีด้วย จะเป็นแบบนั้นได้ 
เราจะต้องออกจาก comfort zone ของศาสตร์ของเราอย่างเดียว 
สนใจโลกกว้างขึ้น ซึ่งผมเชื่อว่าพวกเราทำาได้ โดยเฉพาะมหิดลทำาได้ 

การปฏิรูปประการที่ 10 เราได้ออกพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในหมู่คนที่ 
ทำาพระราชบญัญตันิีเ้ดิมเราเรยีกวา่ Thai Bayh-Dole Act เรยีกตาม 
ชื่อรัฐบัญญัติฉบับนี้ของสหรัฐซึ่งเป็นต้นแบบ ประเด็นคือว่าเมื่อออก
พระราชบัญญัตินี้แล้ว งานวิจัยจะเป็นของผู้ขอทุนวิจัยและผู้ทำาวิจัย 
งานวิจัยจะไม่เป็นของผู้ให้ทุน สมัยก่อนนี้พองานวิจัยเสร็จก็ต้องเป็น
ของผู้ให้ทุน เช่น ของ วช. เป็นต้น แต่แล้ว วช. ก็ไม่สามารถที่จะเอา
ไปทำาให้เกิดเป็นผลิตผล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการได้ วช. ก็จะทำาแต่
เรื่องการให้ทุนวิจัยเท่านั้น ธรรมศาสตร์ จุฬา มหิดล ที่เป็นผู้ขอทำา
วิจัยก็ไม่ใช่เจ้าของงานวิจัย นักวิทยาศาสตร์ที่เป็นคนทำา นักวิชาการ
ทีเ่ป็นคนทำา กไ็มใ่ชเ่จา้ของผลงานวจิยั แตป่จัจบุนันีเ้รากำาลงัถา่ยโอน
กรรมสิทธ์ิทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้ทำาวิจัย ให้แก่ผู้ขอรับทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยก็เอาไปทำาประโยชน์ได้ โดยรูปการณ์ต่างๆ ที่จะจัดตั้ง
เปน็ภาคธรุกิจ ทำาได้หมด เหมือนกบัท่ีมหาวทิยาลยัชงิหวั (Tsinghua 
University) ทำาในจนี มหาวทิยาลยัชงิหวั ตอนนีเ้ปน็มหาวทิยาลยัที่
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ทำารายได้จากการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยมากมายมหาศาล ผมคิดว่า
มหิดลมีงานวิจัยต่างๆ มากมาย ถ้าพระราชบัญญัติอันนี้เกิด ตอนนี้
มนัเกดิอยูแ่ลว้และกำาลงัอยูใ่นขัน้ทีจ่ะออกกฎหมายลกู เพือ่ทีจ่ะทำาให้
งานทุกอย่างมันเรียบร้อย จะนำาไปสู่การที่งานวิจัยจะไม่อยู่แต่บนหิ้ง
เทา่นัน้ มนัจะออกมาสูห้่าง มนัจะออกมาสูส่งัคม มนัจะเปน็ประโยชน์
ต่อประชาชน ประเทศชาติมากขึ้น 

นี่ก็เป็นการปฏิรูป 10 ประการที่ผมคิดว่าหลังจากที่เราได้ 
ลงเรี่ยวลงแรงตั้งแต่ 4 ปีก่อน ที่ท่านนายกรัฐมนตรีกับท่านทั้งหลาย
ที่ผมเอ่ยนามไปเบื้องต้นได้คิดที่จะทำากระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขึ้นมาครับ คิดที่จะรวมกระทรวง 
คิดท่ีจะนำางานที่เมื่อก่อนอยู่แบบแยกๆ กันหมด และอุดมศึกษา
ของเราไม่มีรัฐมนตรีว่าการมา 20 กว่าปีแล้ว เรามีแต่รัฐมนตรีช่วย 
ว่าการศึกษาธิการที่มาดูมหาวิทยาลัย ตอนที่ทำาก็คิดเพียงว่าขอรอดู 
แต่ละมหาวิทยาลัยก็พยายามช่วยเหลือตัวเอง เวลานี้ผมขอมา
รายงานให้พวกท่านฟังว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่ผมมาว่าการได้ทำา ก็ไม่ได้ทำาเร่ืองใหม่ 
เสียทีเดียว ทำาเรื่องที่บรรพชน หรือ predecessor ได้ทำามา ทำาต่อไป 
มีอะไรที่เป็นของผม ของท่านปลัด แต่ก็ไม่อยากจะอวดอ้างว่า
มากมายนัก เราได้พยายามทำาและก็ทำาอย่างรวดเร็ว กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งมา 2 ปีเศษเท่านั้น 
เดือนพฤษภาคมนี้ถึงจะครบ 3 ปี แต่งานต่างๆ ที่เป็นงานปฏิรูป
ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และผมคิดว่ามันจะหยุดไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม
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จะต้องอยู่ที่มหาวิทยาลัย อยู่ที่สำานักวิจัย สถาบันวิจัยทั้งหลายเป็น
สำาคัญ รัฐมนตรีทำางานที่คนอื่นทำาไม่ได้ แต่รัฐมนตรีก็ทำาอะไรที่คน
อื่นทำาไม่ได้ทั้งหมด หลายเร่ืองไม่มีความรู้ ต้องอาศัยคนเก่ง คนดี 
คนที่สามารถในมหาวิทยาลัย เนื่องจากมาพูดที่มหาวิทยาลัยมหิดล  
มีมากมายทีเดียวที่จะต้องทำา เรามาพูดเพ่ือเป็นเกียรติยศกับ 
ท่านอาจารย์ชัชวาล โอสถานนท์ ท่านเป็นผู้บุกเบิก ท่านเป็นผู้ก่อตั้ง 
ท่านเป็นผู้เสียสละ เราอย่าไปคิดว่าเป็นเพียงทายาทของท่านเท่านั้น 
ถ้าเราคิดว่าเราเป็นทายาทของท่าน เราจะเข้าสู่โหมดคนปกติทันที  
แต่อาจารย์ชัชวาล เป็นโหมดที่เกินคนธรรมดา เป็นคนที่บุกเบิก  
คนทีบ่กุเบกินัน้เปน็คนทีท่ำางานในสภาพการณท์ีล่ำาบาก งบประมาณ 
ก็มีไม่มาก ตึกก็ยังไม่มีด้วยซ้ำาสำาหรับบางอธิการบดี ท่านอาจารย์ 
ชชัวาลตอนนัน้ ทีต่รงศาลายานีก้ย็งัไมม่ ีทา่นกท็ำางานอยูน่า่จะเปน็ที่
ฝัง่ธน กไ็มไ่ดส้ะดวกสบาย ไมไ่ดส้วยหรอูะไร งบประมาณกเ็ริม่จากมี
นิดๆ หน่อยๆ รายได้ในการเป็นผู้บริหารก็คงไม่ได้สูงอะไร คนที่ช่วย 
ทา่นทำากไ็มไ่ดอ้ะไร เชือ่ผมเถอะครบัทำางานทีไ่ดเ้งนิเยอะๆ บางทไีมไ่ด ้
งานใหญ่ๆ แต่งานท่ีทำาฟรีมักจะได้งานที่ยิ่งใหญ่มาก ส่วนตัวผม
เองนั้น บางทีผมได้งาน ได้งบวิจัยมาเยอะแยะ แต่ว่างานสู้วิจัยที่ผม
อยากทำาและผมทำาเอง ผมควักกระเป๋าทำา สู้ไม่ได้ หรือว่างานที่ทำา
อยู่ตอนนี้ก็ไม่ใช่งานที่ได้อะไรคืนนักในแง่ส่วนตัว แต่ผมพบว่ามันจะ
เป็นงานที่เป็นประโยชน์มากกับวงการอุดมศึกษาของเรา ผมก็อยาก
จะเชิญชวนพวกเราในโอกาสท่ีเรามาร่วมรำาลึกถึงเกียรติคุณ รำาลึก
ถึงคุณงามความดีของท่านอาจารย์ชัชวาล โอสถานนท์ จงเป็นนัก
ประดิษฐ์ จงเป็นนักบุกเบิก เป็นนักก่อการ นักทำาการใหญ่ไปตลอด
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ชีวิต แม้ว่าโดยภาพลวงตาเวลานี้เราเป็นทายาทของท่านอาจารย์ 
ผูย้ิง่ใหญ ่คอืทา่นอาจารยช์ชัวาล แตจ่รงิๆ แลว้เราตอ้งสวมจติใจเหมอืน
ท่านอาจารย์ชัชวาลตลอดไป การปฏิรูปที่ผมบอกว่าเริ่มขึ้น จึงจะได้
เกิดแบบไม่หยุดยั้ง เราจะต้องไปคิดต่อว่าเมื่อสิ่งที่มหิดลคิดมาเองก็
คงจะมากมาย เห็นว่าจะไปทำา retreat กันเร็วๆ นี้ แต่สิ่งที่กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทำามา ท่านทั้งหลาย
เป็นสมาชิกที่สำาคัญของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ช่วยกรุณารับไปทำาด้วยอย่างกระตือรือร้น เพราะว่า
ถ้ามหาวทิยาลยัมหิดลขยบัอดุมศกึษาไทยกเ็ขยือ้น ความเปน็เลศิของ 
ทา่น ขนาดของท่าน งบประมาณของทา่น มนัเป็นธงนำา ธงนำานัน้ไม่อยู ่
ที่กระทรวงเท่าไหร่หรอก แต่กระทรวงก็จะทำาอะไรที่มหาวิทยาลัย 
ทำาไมไ่ด้ จะช่วยมหาวทิยาลยัทำา แตว่า่งานจริงๆ จะอยูท่ีม่หาวทิยาลยั 
และมหาวิทยาลัยท่ีสำาคัญท่ีสุดมหาวิทยาลัยหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัย
มหิดล จะต้องสวมจิตใจแบบเจ้าฟ้ามหิดล จิตใจแบบอาจารย์ชัชวาล  
ที่ได้ดีเพราะการศึกษา ไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก เจ้าฟ้า 
มหิดล ทรงศึกษาที่โรงเรียนแพทย์และโรงเรียนสาธารณสุขของ 
มหาวทิยาลัยฮารว์ารด์ (Harvard University) ดีทีส่ดุในโลก แตท่า่น 
นำาสิ่งที่ท่านได้รับมารับใช้ประชาชน จะเป็นหมอได้ท่านต้องไปรักษา
ที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิคจังหวัดเชียงใหม่ที่ลำาบากมาก ท่านนำาเอา
สิง่ทีเ่ปน็เลศิของทา่นไปชว่ยคนท่ีลำาบากทีส่ดุ ความยิง่ใหญ่ของมหดิล  
ถ้ายิ่งใหญ่เพื่อมหิดลเองก็ควรแก่การชมเชยอยู่ แต่ว่าผมอยาก 
จะเห็นมหิดลเป็นเหมือนที่สมเด็จพระราชบิดาท่านสอนเอาไว้ว่า 
จงเอาความเปน็คนมากกวา่ความรู้ มากกวา่วชิาชพี เอาสิง่ทีด่ ีโอกาส 
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ที่ดีที่ได้ไปทำาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากที่สุด ท่านจะต้องเป็น
คนที่ไม่ใช่พามหาวิทยาลัยมหิดลไปข้างหน้าเท่านั้น แต่ท่านจะต้อง
มาชว่ยใหอุ้ดมศกึษาของไทยเดนิไปขา้งหนา้ใหไ้ดม้ากทีส่ดุดว้ยความ
เกง่ ความด ีและความสามารถ และความเสียสละของทา่น ทำาอย่างไร 
ท่ีจะทำาให้ท่านศาสตราจารย์ชัชวาล โอสถานนท์ อยู่ในใจของเราตลอดไป 
ผมคิดว่าต้องสวมจิตใจแบบอาจารย์ชัชวาล โอสถานนท์ อย่าคิด 
เป็นอันขาดว่าเราเป็นคนยุคหลังแล้ว อย่าคิดเป็นอันขาดว่าเรา 
คิดถึงแต่เรื่องเงินเดือนของเรา รายได้จากวิจัยของเรา ตึกรามเรา 
จะต้องเกิดขึ้น ห้องทำางานท่ีจะต้องดีขึ้น ผมคิดว่าต้องคิดตลอดเวลา
วา่มงีบประมาณมากเรากจ็ะทำามาก มีงบประมาณนอ้ยเรากจ็ะทำามาก 
ไมม่งีบประมาณกจ็ะทำาตอ่ อนันีถ้งึจะเปน็คนทีส่มกบัเปน็ทายาทของ
อาจารยช์ชัวาล โอสถานนท ์ไมใ่ชเ่ป็นทายาทในความหมายทีเ่ป็นผูรั้บ
ดอกผลแล้ว แลว้กค็ดิแตเ่รือ่งประจำาของท่าน แตต่อ้งสวมหวัใจเหมอืน 
บรรพชนของเราเหมือนอาจารย์ชัชวาล โอสถานนท์ ในวันนั้น 
พ.ศ. 2512 ปทีีม่หาวทิยาลยัมหิดลเกดิ ทา่นคงไม่ได้คดิว่าใน พ.ศ. 2565  
ในวันนี้มหาวิทยาลัยมหิดลจะเติบโต ยิ่งใหญ่ เข้มแข็ง และเป็นผู้นำา
ของวงอุดมศึกษาของประเทศไทยมาจนถึงขณะนี้ 

ผมขอจบปาฐกถานี้แต่เพียงแค่นี้ ขอความสุข สวัสดี ท่าน
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ท่านสมาชิกของมหาวิทยาลัย ขอให้
มหาวิทยาลัยมหิดลก้าวต่อไปเป็นธงนำาที่สำาคัญของอุดมศึกษาไทย
ตลอดกาล ขอบพระคุณครับ
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ความเป็นมาในการจัดแสดง

ปาฐกถาเกียรติยศฯ เนื่องในวันพระราชทานนาม 

“มหาวิทยาลัยมหิดล”
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“มหดิล” เปน็พระนามของสมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดช 
วิกรมพระบรมราชชนก ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติ
อย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะการแพทย์และการสาธารณสุข ทรงได้
รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย 
และพระบดิาแหง่การสาธารณสขุไทย พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกา 
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “มหิดล”  
ให้เป็นนามของมหาวิทยาลัย ที่ได้ตราพระราชบัญญัติมีผลใช้อย่าง
เป็นทางการเมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2512 ซึ่งนับว่าเป็นวันเริ่มต้นของ
การใช้ชื่อมหาวิทยาลัยมหิดล นับจากวาระนั้นจนถึงวันที่ 2 มีนาคม 
2565 ซึ่งเวียนมาบรรจบครบ 53 ปี ที่ได้รับพระราชทานนามให้เป็น 
“มหาวิทยาลัยมหิดล” การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ
ครั้งนี้ ยังความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งให้แก่บรรดาอาจารย์ นักศึกษา 
และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ตลอดจนศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันของ
มหาวิทยาลัยมหิดล

นับตั้ งแต่ พ.ศ. 2543 จนถึง พ.ศ. 2565 อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีดำาริให้มีการจัดปาฐกถาเกียรติยศฯ เนื่องใน
วนัพระราชทานนาม “มหาวทิยาลยัมหดิล” ตดิตอ่กนัมาทกุป ีโดยได้
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ มาแสดงปาฐกถาในหัวข้อต่อไปนี้
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พ.ศ. 2543 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ 
 นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 1
 โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ  

 ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี

พ.ศ. 2544 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์  
นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 1

 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศ วะสี 

พ.ศ. 2545  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ 
 นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 2
 เรื่อง  “สุขภาพสังคม”
 โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศ วะสี 

พ.ศ. 2546 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์  
นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 2 
เรื่อง  “พระพุทธศาสนากับการเติมปัญญาให้ 
 สังคม” 
โดย  พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙)  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
 ราชวิทยาลัย
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พ.ศ. 2547  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์  
นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 3 
เรื่อง “เศรษฐกิจการเงินโลกกับการปรับตัว 
 ของอุดมศึกษาไทย”  
โดย  ดร.โอฬาร ไชยประวัติ 
 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษา 
 กิตติมศักดิ์ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย 
 เศรษฐกิจการคลัง

พ.ศ. 2548  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์  
นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 3 
เรื่อง “โครงการพัฒนาดอยตุง” 
โดย  ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล 
 เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

พ.ศ. 2549 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ 
 นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 4 

เรื่อง “การปฏิรูปการเมืองกับสภาพสังคมไทย”  
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ 
  ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 
  สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พ.ศ. 2550  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์  
นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 4 
เรื่อง “สหกิจศึกษากับการพัฒนาคุณภาพ 
 บัณฑิต” 
โดย  ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2551 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์  
นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 5 
เรื่อง “ประสบการณ์การบริหารมหาวิทยาลัย 
 ออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัย  
 ในกำากับของรัฐ” 
โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร 
 ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 พระจอมเกล้าธนบุรี    

พ.ศ. 2552  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์  
นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 5 
เรื่อง “ความอยู่รอดของมนุษยศาสตร์ไทย” 
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณเจตนา นาควัชระ 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 สภามหาวิทยาลัยมหิดล
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พ.ศ. 2553 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์  
นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 6 
เรื่อง “Current Global Health Issues” 
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
 นพ.ดร.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 
  ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุน 
 การวิจัย

พ.ศ. 2554 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์  
นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 6

 เรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  
 โดยการปฏิวัติการศึกษาและพัฒนา 
 ชนบท” 
โดย คุณมีชัย วีระไวทยะ 
  นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

พ.ศ. 2555 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์  
นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 7 
เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการองค์กร 
 สู่ความยั่งยืน” 
โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
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พ.ศ. 2556 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์  
นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 7 
เรื่อง “การพัฒนาประเทศไทยเพื่อรองรับ 
 การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)” 
โดย คุณกานต์ ตระกูลฮุน 
  กรรมการผู้จัดการใหญ่  
 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2557 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์  
นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 8 
เรื่อง “ประเทศไทยบนเส้นทางเปลี่ยนผ่าน” 
โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

พ.ศ. 2558 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์  
นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 8 
เรื่อง “มหาวิทยาลัยมหิดลกับความท้าทาย 
 ในอนาคต” 
โดย ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
 และรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 
  ผู้อำานวยการสำานักงานทรัพย์สิน 
 ส่วนพระมหากษัตริย์ และรองเลขาธิการ 

  สำานักพระราชวัง รองประธานมูลนิธิม่ันพัฒนา  
 และประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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พ.ศ. 2559  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์  
นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 9 
เรื่อง “มหาวิทยาลัยอุดมคติในศตวรรษที่ 21” 
โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ 
  กรรมการบริหารการทูตวัฒนธรรม  
 กรุงเบอร์ลิน และผู้เชี่ยวชาญระดับสูง  
 สำานักเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติ 
  อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ 
 กระทรวงพาณิชย์

พ.ศ. 2560 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์  
นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 9 
เรื่อง “การแพทย์และสาธารณสุข 4.0” 
โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ 
 นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2561 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์  
นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 10 
เรื่อง “พิชิตความท้าทายยุคใหม่ ด้วยธรรมะ 
 และปัญญา” 
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
 นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

  นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
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พ.ศ. 2562 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์  
นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 10

 เรื่อง “มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต” 
 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
  อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2563 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์  
นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 11

 เรื่อง “การปรับตัวของมหาวิทยาลัย  
 เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในยุค  
 Disruption”

  โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ  
 นายแพทย์อุดม คชินทร

  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2564 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์  
นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 11

 เรื่อง “ปฏิรูปอย่างไรให้ไทยวัฒนา” 
 โดย ดร.วิรไท สันติประภพ
  อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
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พ.ศ. 2565 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์  
นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 12

 เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
 วิจัย และนวัตกรรมไทย : ไม่มีวันหยุดย้ัง”

 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  

 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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ประวัติ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์
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ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ชัวาล โอสถานนท ์เปน็บตุรคนที ่4 
ของพระยาประชากิจกรจักร (ชุบ โอสถานนท์) และคุณหญิงนิล  
ประชากิจกรจักร เกิดเม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2451 ณ บ้านถนน
บำารงุเมอืง รมิคลองผดุงกรุงเกษม มีพ่ีนอ้งร่วมบดิามารดา ซึง่ปจัจบุนั
ถึงแก่กรรมแล้ว ดังนี้ 

1. พ.ต. วิลาส โอสถานนท์  6. นายทวีลาภ โอสถานนท์ 
2. นางระยับ สุพล  7. นางชำานัญ สุขุม
3. ด.ช.ศิริ โอสถานนท์  8. นายชาลี โอสถานนท์
4. ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์  9. นางอินทิรา นาคะเสถียร 
5. นายปชา โอสถานนท์ 

สมรสกับนางสาวดุษฎี ปันยารชุน ธิดาพระยาปรีชานุสาสน์ 
(เสริญ ปันยารชุน) และคุณหญิงปฤกษ์ ปรีชานุสาสน์ เมื่อวันที่ 29 
ธันวาคม 2484 มีบุตรธิดา 2 คน ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รพินทร์ โอสถานนท์ 
2. นางทพิสดุา สุวรรณรักษ์ สมรสกบั รศ.นพ.รินดา สวุรรณรกัษ ์ 

มีธิดา 1 คน คือ นางสาวไรรัตน์ สุวรรณรักษ์ 

ผู้ท่ีได้รู้จักกับศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ 
เรียกท่านสั้นๆ ว่า “คุณหมอชัช”
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พ.ศ. 2474  สำ า เร็ จป ริญญาแพทยศาสตรบัณฑิ ต  จ าก
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

พ.ศ. 2476  บรรจุ เป็นอาจารย์ในแผนกสูติ-นรี เวชวิทยา  
โรงพยาบาลศิริราช 

พ.ศ. 2478  ได้ทุนอเล็กซานเดอร์ ฟอน ฮุมโบลด์ ไปศึกษาเพื่อ
ทำาปริญญาเอก (Dr.Med) ณ ประเทศเยอรมนี 

 พร้อมกับได้รับทุน “สมเด็จพระราชบิดา” ศึกษา
ค้นคว้า วิจัย ภาคใต้ Prof.Schoeder และ Prof.
Robert Kessler และทำาวิทยานิพนธ์เร่ือง Cystic 
Glandula Hyperplasia of Endometium  
หลังจากสำาเร็จปริญญาเอกแล้ว ยังได้ไปศึกษาวิชา
โรคเมืองร้อนเพ่ิมเติมท่ีมหาวิทยาลัย Hamburg 
และได้ประกาศนียบัตรวิชาโรคเมืองร้อน (DTM)

พ.ศ. 2481  เดินทางกลับประเทศไทยและทำางานที่โรงพยาบาล
ศิริราชเช่นเดิม เมื่อกลับมาทำางานที่แผนกสูติ- 
นรีวิทยา ที่ศิริราช ศาสตราจารย์ นายแพทย์
ประจักษ์ ทองประเสริฐ ผู้อำานวยการโรงพยาบาล 
ศิริราชขณะนั้น ได้ขอให้คุณหมอชัชรับตำาแหน่ง 
ผูช้ว่ยผูอ้ำานวยการ เมือ่คณุหมอประจกัษ ์ลาออกใน
ป ีพ.ศ. 2491 คณุหมอชชัไดร้บัเลอืกเอกฉันทใ์หด้ำารง 
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ตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่
บัดนั้นเป็นต้นมา คุณหมอชัชจึงเป็นคลินิเชียน 
อาจารย์และนักบริหารพร้อมกันไป ท่านดำารงตำาแหน่ง 
ผู้อำานวยการศิริราชจนถึง พ.ศ. 2501 เป็นคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระหว่างปี พ.ศ. 
2501-2506 ดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ระหว่างปี พ.ศ. 2507 - 2512 ดำารง
ตำาแหน่งอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัย
มหิดล ระหว่างปี พ.ศ. 2512 - 2514 เป็นผู้เดียว
ท่ีเป็นทั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และมหาวิทยาลัยมหิดล และยังรับตำาแหน่งรักษา
การคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระหว่างปี พ.ศ. 2514 - 2522

พ.ศ. 2493  เม่ือศิริราชก่อต้ังมาครบ 60 ปี ในฐานะเป็นผู้อำานวยการ 
ไดจ้ดังานใหญ ่ได้กราบบงัคมทูลเชญิพระบาทสมเดจ็ 
พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ 
ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  
พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน 
ของไทย หรือที่วงการแพทย์เรียกว่า “สมเด็จ 
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พระราชบิดา” ณ ศูนย์กลาง คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล ผลการจัดงานในคร้ังน้ัน ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ได้เขียนไว้ในหนังสือ
เจ็ดรอบนักษัตร ชัชวาล โอสถานนท์ ว่าก่อให้เกิด
ผลสำาเร็จตามมาอีก 2 ประการคือ 

 1. สร้างหอประชุมราชแพทยาลัย
 2. สร้างเขื่อนคอนกรีตริมแม่น้ำาเจ้าพระยา

พ.ศ. 2505  เม่ือศิริราชก่อตั้งมาครบ 72 ปี คุณหมอชัชเป็น
แม่งานใหญ่อีกครั้งหนึ่ง การจัดงานครั้งนี้ก่อให้เกิด
ตึก 72 ปีศิริราช ซึ่งเป็นอาคาร 12 ชั้น ตั้งอยู่ใจกลาง 
โรงพยาบาลศิริราช เบื้องหลังพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระบรมราชชนก 

พ.ศ. 2512  ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานนามใหม่ ให้แก่ 
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร พระราชทานนามวา่ “มหาวทิยาลยั
มหิดล” ยังความภาคภูมิใจและความซาบซ้ึงใน 
พระมหากรุณาธิคุณต่อคุณหมอชัชมิรู้คลาย 

นอกจากนั้นได้ร่วมกราบบังคมทูลขอพระกรุณาจากสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงช่วยเจรจาซื้อที่ดิน 1,200 ไร่ ซึ่ง 
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เป็นท่ีดินของสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในราคาท่ีถูกมาก 
ใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาในปัจจุบัน

ในข้ันแรกที่พระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น  
คุณหมอชัชเล่าว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงติงมาว่ามหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ยังไม่ใช่มหาวิทยาลัยท่ีสมบูรณ์พร้อมสาขาวิชา ดังนั้น
ในสมยัทีค่ณุหมอชชัเปน็อธกิารบด ีจงึไดม้กีารจดัตัง้คณะสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ขึ้น และเมื่อได้ก่อตั้งแล้วคุณหมอ
ชัชก็ยังได้ดำารงตำาแหน่งรักษาการคณบดีของคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล อีกเกือบ 10 ปี จนกว่าจะได้เลือกคณบดีคนใหม่
ขึ้นมาแทน

หลงัจากไดพ้ระราชทานนามมหาวทิยาลัยมหดิลแลว้ พระบาท 
สมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ได้เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงดนตรีที่หอประชุมราชแพทย์
วิทยาลัยศิริราช และรับส่ังตอนหนึ่งกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
ว่า “เราเป็นลูกพ่อเดียวกันแล้วนะ” ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้ง 
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่คุณหมอชัชและผู้เข้าเฝ้า 
ทูลละอองธุลีพระบาทโดยทั่วหน้ากัน

งานอื่นๆ นอกมหาวิทยาลัยยังมีอีกหลายอย่างเช่น เป็น
กรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ
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ฝ่ายการแพทย์ของมูลนิธิอานันทมหิดล กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ 
กรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นต้น 

คุณหมอชัชมีความจงรักภักดีในสมเด็จพระราชบิดาอย่าง 
ลึกซึ้ง เคยเล่าให้ลูกหลานฟังว่า เมื่อเรียนแพทย์ปีที่ 1 ที่ศิริราช เรียน 
หนังสือดีได้ขอเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชบิดา กราบบังคมทูลเพ่ือขอทุน 
ศกึษาแพทย์ตา่งประเทศ สมเดจ็พระราชบดิาโปรดเกล้าฯ ใหม้หาดเล็ก 
นำากระดาษดินสอมาทรงคิดเลขค่าใช้จ่ายในการเรียนให้ดู และทรงแสดง 
ใหเ้หน็วา่การจะไปเรยีนต่างประเทศนัน้ตอ้งใชเ้วลาอกี 8 ป ีคา่ใชจ้า่ย
สิน้เปลอืงมาก ขณะนีเ้รยีนทีศ่ริริาชกด็แีลว้ อกี 3 ปีกจ็ะเรยีนจบ จงึขอ
ใหเ้รยีนตอ่ไป เม่ือเรยีนจบแลว้จะไปเรยีนท่ีไหนจะให้การสนบัสนนุ แต่
จะตอ้งกลบัมาทำางานท่ีศริิราช เพราะศริิราชยงัตอ้งการคนอกีมาก แต่
หลงัจากนัน้ไมก่ีเ่ดอืน สมเดจ็พระราชบดิากสิ็น้พระชนม์ ยังความเศร้า
สลดใจแกค่ณุหมอชชัเปน็อยา่งยิง่ คณุหมอชชัคดิวา่จะสนองพระเดช
พระคุณครั้งสุดท้ายได้อย่างไร ขณะนั้นผู้ที่มีโอกาสเข้าร่วมในขบวน
อญัเชญิพานเคร่ืองราชอสิรยิยศของสมเดจ็พระราชบดิาจากพระบรม
มหาราชวังไปยังพระเมรุ ต้องเป็นนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 แต่คุณหมอ
ชชักไ็ดข้อรอ้งกบัอาจารยแ์ละไดเ้ขา้รว่มในขบวนในทีส่ดุ คณุหมอชชั
ไดข้องทีร่ะลึกพระราชทานคอืดินสอแหนบกระเปา๋ยีห่อ้ Parker ลงยา
ส่วนบน ส่วนล่างเป็นทอง ตอนบนโดยรอบจารึกว่า พ.ศ. 2472 ซ่ึง
คุณหมอชัชได้เก็บสมบัติชิ้นนี้ไว้ตราบเท่าชีวิตหาไม่ คุณหมอชัชเคย
กล่าวหลายครั้งในหลายวาระว่า การท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ใน
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สมัยท่ีท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการที่ท่าน
ไดเ้ปน็อธกิารบดีมหาวทิยาลยัมหิดล เป็นส่ิงทีท่่านภาคภมูใิจมากและ
เป็นเกียรติที่จะต้องเทิดทูนพระนามมหิดลอย่างเต็มสติกำาลัง ในชีวิต
การเป็นแพทย์และการกระทำาใดๆ ก็ดี คุณหมอชัชจะเทิดทูนยึดถือ
สมเด็จพระราชบิดาเป็นแบบอย่างมั่นคงเสมอมา

คุณหมอชัชมีสุขภาพดีพอสมควรมาโดยตลอด ไม่มีอาการ
หลงและมคีวามหว่งใยคนรอบขา้งเสมอจนบัน้ปลายของชวีติ คณุหมอ 
ชัชเริ่มป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ปอดเมื่อประมาณ พ.ศ. 2539 แต่ก็ยังมี 
สุขภาพที่แข็งแรง ไม่มีอาการของมะเร็ง ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายเริ่มมี 
อาการไอและอ่อนเพลีย ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542  
เข้ารักษาตัว ณ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
และถึงแก่กรรมอย่างสงบในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2542  
เวลา 7 นาฬิกา 52 นาที สิริอายุได้ 91 ปี 8 เดือน 27 วัน
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